

Số: /BC-BQL

Bình Định, ngày tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016 - 2020

Thực hiện Văn bản số 891/SNV-TĐKT ngày 11/6/2020 của Sở Nội vụ về việc báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016 - 2020, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định báo cáo cụ thể như sau:

I. Đặc điểm tình hình

Ban Quản lý Khu kinh tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, được giao nhiệm vụ thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với KKT Nhơn Hội, các KCN trên địa bàn tỉnh và một số cụm công nghiệp, khu chức năng đặc thù do UBND tỉnh giao.

Ban Quản lý KKT được thành lập theo Quyết định số 591/QĐ-TTg ngày 07/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ và được sắp xếp, kiện toàn lại theo Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý KKT. Theo đó, cơ cấu tổ chức hiện nay của Ban Quản lý KKT gồm có: Lãnh đạo Ban (01 Trưởng ban do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm nhiệm và 02 Phó Trưởng ban); 06 phòng chuyên môn, Văn phòng đại diện Ban Quản lý tại KCN, KKT, Đội Bảo vệ KKT Nhơn Hội và 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc là Ban Quản lý dự án và Giải phóng mặt bằng Khu kinh tế.

Đảng ủy KKT là tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, tham gia lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác của cơ quan; phát triển tổ chức đảng, đảng viên tại DN trong KKT và các KCN. Đến nay, toàn Đảng bộ có 20 chi bộ trực thuộc với 173 đảng viên, trong đó 06 chi bộ cơ quan và 14 chi bộ doanh nghiệp. Công đoàn cơ sở Ban Quản lý trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh; Đoàn thanh niên Khu kinh tế trực thuộc Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh.

II. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Quán triệt Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 08/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2016 và giai đoạn 2016 – 2020, tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; triển khai thực hiện các văn bản thực hiện Luật Thi đua Khen thưởng, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn của Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh, Đảng ủy, Lãnh đạo Ban Quản lý KKT đã tăng cường giáo dục tư tưởng cho CBCCVV đây mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", xây dựng tác phong, lề lối làm việc khoa học.

Thường xuyên kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng xét duyệt sáng kiến Ban Quản lý KKT; Đã xây dựng và ban hành Quy định về tiêu chuẩn, thang điểm và xét thi đua, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể thuộc Ban Quản lý KKT⁽¹⁾ và các doanh nghiệp⁽²⁾ đang hoạt động trong KKT, KCN; Thành lập 02 khối thi đua đối với các doanh nghiệp thuộc KKT, KCN⁽³⁾ và ban hành Quy chế hoạt động của khối thi đua⁽⁴⁾.

Hàng năm, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách, văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác thi đua khen thưởng, phát động các phong trào thi đua, đăng ký thi đua, có văn bản hướng dẫn việc tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo sự chặt chẽ, thống nhất. Đồng thời, tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm công tác thi đua, khen thưởng; kịp thời nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những cách làm hay, làm mới có hiệu quả để nhân rộng và biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua.

III. Công tác tổ chức, phát động các phong trào thi đua

1. Về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua

Hàng năm, căn cứ Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua yêu nước của UBND tỉnh và các văn bản, hướng dẫn liên quan khác, tại Hội nghị cán bộ công chức đưa ra thảo luận dân chủ, công khai các mục tiêu, chỉ tiêu và phát động phong trào thi đua trong toàn thể CBCCV. Trên cơ sở đó, các cá nhân, tập thể phòng, đơn vị đã đăng ký phấn đấu thực hiện đạt hiệu quả các chỉ tiêu thi đua gắn với các phong trào, cuộc vận động của các tổ chức đoàn thể góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn cơ quan. Các phong trào thi đua được phát động thường xuyên trong những năm qua gồm: thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao hiệu quả công tác; thi đua cải cách hành chính nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công; Phong trào xây dựng người CBCCV trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu; thi đua thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí và các hoạt động xã hội. Ngoài ra, còn phát động các đợt thi đua gắn với các ngày lễ lớn trong năm như: thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930); Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890); Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975) và Ngày Quốc tế lao động (01/5); chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (02/9); thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp...

Bên cạnh đó, hưởng ứng các phong trào thi đua chuyên đề do Chính phủ, các Bộ ngành và Hội đồng thi đua – khen thưởng tỉnh tổ chức, Ban Quản lý KKT đã phát động trong toàn thể cơ quan và tại các doanh nghiệp đang hoạt động trong KKT, các KCN tích cực tham gia phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bỏ lại phía sau", phong trào "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển"...

¹ Quyết định số 2351/QĐ-BQL ngày 30/10/2015; số 681/QĐ-BQL ngày 10/11/2017

² Quyết định số 1677/QĐ-BQL ngày 01/11/2012

³ Quyết định số 2288/QĐ-BQL ngày 14/11/2016

⁴ Quyết định số 2289/QĐ-BQL ngày 14/11/2016

Đối với tập thể Ban Quản lý KKT, công tác thi đua, khen thưởng được tổ chức theo Khối, Cụm do Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh và Bộ Kế hoạch đầu tư phân công. Hàng năm Ban Quản lý KKT thực hiện đăng ký thi đua với Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh; tham gia ký kết giao ước thi đua với các cơ quan thuộc Khối thi đua Kinh tế; ký kết giao ước thi đua với các Ban Quản lý KKT, KCN Khối thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên Hải Miền Trung trong đó các nội dung, tiêu chí thi đua được cụ thể hóa để làm cơ sở tổ chức thực hiện.

Qua các phong trào thi đua đã khơi dậy trong đảng viên, CBCCV các mặt tích cực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn cơ quan.

2. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua

2.1 Phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị

Hàng năm căn cứ chương trình công tác trọng tâm của Ban Quản lý KKT, các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc trên cơ sở nhiệm vụ được phân công chủ động triển khai kế hoạch chi tiết của phòng, đơn vị mình, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ công chức, viên chức để phấn đấu thực hiện. Mỗi tập thể, cá nhân CBCCV đều xác định rõ nhiệm vụ, năng động, sáng tạo, nỗ lực thi đua thực hiện tốt từng nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Ban Quản lý KKT. Kết quả đạt được cụ thể trên các lĩnh vực công tác như sau:

- **Công tác quản lý Nhà nước về Quy hoạch và Xây dựng** : Bổ sung KCN, Đô thị và Dịch vụ Becamex - Bình Định vào QHC Khu kinh tế Nhơn Hội; đồng thời lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng KKT Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2040 và trình phê duyệt, công bố quy hoạch theo quy định. Hoàn chỉnh đề án và báo cáo trình phê duyệt bổ sung KCN Long Mỹ (giai đoạn 2) vào quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam. Hoàn thành phê duyệt điều chỉnh 02 đồ án QHPK 1/2000 KCN Hòa Hội, KCN Nhơn Hòa; 21 QHCT và QHCT điều chỉnh 1/500 các Khu chức năng trong KKT Nhơn Hội; tổ chức thẩm định 64 hồ sơ TKCS, 112 hồ sơ TKBVTC- Dự toán với tổng giá trị trên 450 tỷ đồng; tham gia thỏa thuận, góp ý 93 QHTMB; cấp 257 GPXD và 15 GPXD điều chỉnh cho các nhà đầu tư.

- **Về công tác thu hút đầu tư và triển khai các dự án** : đã thu hút trên 114 dự án đầu tư vào KKT Nhơn Hội và các KCN, trong đó, nhiều dự án có tính chất động lực và có tác động tích cực đến kêu gọi đầu tư vào KKT, KCN cũng như đóng góp tích cực và tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Nhiều dự án lớn đã đi vào hoạt động; đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Becamex Bình Định với tổng vốn đầu tư đăng ký 2.902,3 tỷ đồng, hiện nay Nhà đầu tư đang tích cực thực hiện công tác chuẩn bị khởi công dự án dự kiến vào Quý III/2020.

- **Công tác quản lý Nhà nước về Tài nguyên và Môi trường**: đến nay đã có 100% KCN trên địa bàn tỉnh có hệ thống xử lý nước thải tập trung và có 04/05 KCN đã đầu tư lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động (đạt tỷ lệ 80%);

khoảng 85% DN hoạt động trong KKT, KCN đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý bụi, khí thải đảm bảo hoạt động ổn định, có hiệu quả; trên 95% DN đang hoạt động tại các KCN thực hiện hoàn thành công tác đấu nối nước thải, thu gom rác thải theo quy định. Công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, khai thác và vận chuyển cát trái phép trên địa bàn KKT Nhơn Hội cơ bản được kiểm soát; phối hợp chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý tình hình xây dựng lấn chiếm, trái phép tại KKT Nhơn Hội.

- **Công tác quản lý hoạt động của các DN trong KKT và các KCN:** tăng cường và nâng cao toàn diện chất lượng công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thường xuyên bám sát cơ sở để nắm bắt tình hình, kiểm tra nhắc nhở việc chấp hành các quy định. Đến nay, trong KKT, KCN có 185 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh; hàng năm triển khai công tác hỗ trợ đào tạo nghề theo kế hoạch được giao. Tiền lương bình quân của người lao động tăng dần qua các năm và hiện nay là 4,7 triệu đồng/tháng/người, tuy chưa cao nhưng tương ứng với mặt bằng chung. Một số doanh nghiệp đã quan tâm tăng phúc lợi xã hội, có chính sách tiền thưởng, tổ chức tham quan du lịch ... cho người lao động.

- **Công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật KKT Nhơn Hội :** Đã tập trung triển khai thi công và hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế gồm: Khu TĐC Nhơn Phước (giai đoạn 2) và phần mở rộng về phía Bắc 15 ha; Đường chuyên dụng phía Tây KKT Nhơn Hội (giai đoạn 1); Khu xử lý chất thải rắn phục vụ KKT Nhơn Hội; Hệ thống thu gom nước thải khu vực Tây Nam KKT Nhơn Hội; Hệ thống điện chiếu sáng từ cầu Thị Nại đến Nhơn Lý; Công trình hạ tầng kỹ thuật Phân khu số 5, 8, thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội. Đồng thời, đang triển khai thi công tuyến đường trung tâm lõi đô thị thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, công trình khu dân cư dọc tuyến đường nối từ đường trục đến Khu tâm linh chùa Linh Phong.

- **Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư:** Tại KKT Nhơn Hội đã triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đồng loạt cho 33 dự án, tổng diện tích đã giải phóng mặt bằng hơn 3.200 ha kịp thời bàn giao đất cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo kế hoạch. Tại KCN Phú Tài, Long Mỹ đã tập trung giải quyết dứt điểm các trường hợp còn tồn tại và hoàn thành giải phóng mặt bằng hơn 300 ha tại KCN Phú Tài và 117,67ha tại KCN Long Mỹ đảm bảo tạo điều kiện cho các dự án đăng ký đầu tư sớm triển khai đưa vào hoạt động.

2.2 Phong trào thi đua cải cách thủ tục hành chính

Trong 05 năm qua Ban Quản lý KKT đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, tổ chức giải quyết kịp thời, chặt chẽ, đúng thời hạn các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, nhà đầu tư không để xảy ra tình trạng có hồ sơ trễ hạn. Hàng năm trên cơ sở kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh, Ban Quản lý KKT đã ban hành các Kế hoạch thực hiện tại cơ quan; thường xuyên củng cố, kiện toàn Bộ phận "Tiếp nhận và trả kết quả" tại Ban Quản lý KKT; Từ ngày 01/4/2019 đến nay, việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh với tổng số 64/64 thủ tục, trong

đó 54 TTHC được thực hiện theo cơ chế một cửa và 10 TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông. Triển khai và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, 4 đối với 15 TTHC thuộc phạm vi chức năng của Ban; đề xuất phương án rút ngắn thời gian giải quyết một số thủ tục trên lĩnh vực xây dựng; xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng của Ban. Qua đó đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư khi thực hiện các thủ tục đầu tư vào các KCN, KKT.

Tích cực đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động của cơ quan, hầu hết văn bản đến và đi của cơ quan đều được quản lý, luân chuyển trên môi trường mạng; sử dụng chữ ký số chuyên dụng để gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Hệ thống Văn phòng điện tử liên thông giữa các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các DN trong KKT, KCN. Duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 và chuyển đổi sang phiên bản 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan. Thực hiện nâng cấp Website Ban Quản lý KKT với giao diện mới, nội dung, hình thức phong phú, đa dạng hơn từ đó góp phần vào việc quảng bá hình ảnh, phục vụ công tác tuyên truyền, kêu gọi đầu tư vào KKT, KCN.

2.3 Phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác

Trong 05 năm qua, Hội đồng xét sáng kiến Ban Quản lý KKT đã nghiệm thu, công nhận 100 sáng kiến, cải tiến cấp cơ sở đã được áp dụng và đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác⁽⁵⁾; trong đó, có 04 sáng kiến, cải tiến được công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng trong toàn tỉnh. Nhìn chung, Phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao hiệu quả công tác đã được đông đảo CBCCVV tích cực tham gia, số lượng sáng kiến, cải tiến được đưa vào áp dụng ngày càng chất lượng, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác.

2.4 Phong trào thi đua Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển

Với nhiệm vụ là cơ quan quản lý nhà nước đối với KKT, KCN, Ban Quản lý KKT đã ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” trong KKT, các KCN. Thông qua các buổi làm việc tại Doanh nghiệp, qua Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp hoặc tại Hội nghị Phổ biến giáo dục pháp luật để nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để giải quyết hoặc tham mưu các cấp, ngành tháo gỡ đúng hướng, chất lượng và hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp duy trì, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động.

Đã ban hành tiêu chí và định kỳ hàng năm tổ chức xét, đánh giá công nhận trao tặng danh hiệu “Doanh nghiệp xanh” cho các doanh nghiệp thực hiện xuất sắc và tốt công tác BVMT; Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm dạy nghề tổ chức đào tạo sơ cấp nghề cho cho 3.565 lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp thuộc địa bàn KCN, KKT, với tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 03 tỷ đồng.

⁵ Năm 2015: 16 sáng kiến; Năm 2016: 18 sáng kiến; Năm 2017: 25 sáng kiến; Năm 2018: 22 sáng kiến; Năm 2019: 19 sáng kiến.

Thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, Ban Quản lý KKT đã cùng với Tổ công tác thực hiện rà soát, xem xét hỗ trợ cho 02 doanh nghiệp⁽⁶⁾ đủ điều kiện theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ. Đồng thời, kiến nghị tiếp tục rà soát để xem xét hỗ trợ cho người lao động ở một số doanh nghiệp ngành dịch vụ trên địa bàn KKT Nhơn Hội.

Thông qua các phong trào thi đua được phát động tại các doanh nghiệp đã phát huy tính sáng tạo của doanh nghiệp, đẩy mạnh đầu tư sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động của KKT, KCN góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội.

2.5 Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và Chung tay vì người nghèo – Không để ai bỏ lại phía sau

Ban Quản lý KKT đã thực hiện tuyên truyền, quán triệt về mục đích, yêu cầu, chủ trương xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh công tác quy hoạch KKT Nhơn Hội và các KCN gắn với quy hoạch đô thị nông thôn; đôn đốc các nhà đầu tư đẩy mạnh xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội... để phát triển đô thị nông thôn. quan tâm, tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư các dự án đầu tư vào KKT, KCN nhất là khuyến khích các dự án đầu tư chế biến sản phẩm nông ngư nghiệp; quan tâm thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho một số doanh nghiệp trong KKT, KCN.

Đến nay, tại KKT Nhơn Hội đã xây dựng hoàn thành Khu tái định cư Nhơn Phước giai đoạn 1, 2 và phần mở rộng về phía Bắc 15ha, Khu tái định cư Cát Tiến phục vụ công tác di dời cho trường hợp bị ảnh hưởng bởi các dự án trong KKT Nhơn Hội; Hệ thống điện chiếu sáng từ cầu Thị Nại đến Nhơn Lý; Công trình hạ tầng kỹ thuật Phân khu số 5, 8, thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội.

Đồng thời, đã hoàn thành nhiệm vụ theo dõi, giúp đỡ xã Cát Hanh, huyện Phù Cát hoàn thành các tiêu chí chuẩn nông thôn mới vào năm 2017 với tổng số kinh phí hỗ trợ là 150.000.000 đồng.

Nhằm góp phần chia sẻ bớt những khó khăn cho người nghèo, hàng năm Ban Quản lý KKT đều phát động trong toàn thể CBCCVC và các doanh nghiệp tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa. Đồng thời, vận động CBCCVC cơ quan đóng góp kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công cách mạng, người nghèo gặp khó khăn về nhà ở theo Kế hoạch vận động của Khôi thi đua Kinh tế với tổng số tiền bình quân hơn 10 triệu đồng/năm; hỗ trợ 30 triệu đồng để sửa chữa nhà cho 01 hộ gia đình Cựu chiến binh trên địa bàn xã Nhơn Hội; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tặng quà cho các hộ gia đình nghèo trên địa bàn KKT vào dịp Tết Nguyên đán; tổ chức thăm và tặng quà cho bà con Làng 2 xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh và duy trì hoạt động phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng với mức 500.000đ/tháng.

3. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến

Công tác tuyên truyền, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến tại Ban Quản lý KKT trong những năm qua được Đảng ủy và Lãnh đạo Ban Quản lý triển khai

⁶ Công ty TNHH Du lịch Trung Hội, Công ty CP Du lịch và Thương mại Hoàng Đạt

manh mẽ với nhiều nội dung và hình thức phong phú. Ngoài việc xem xét, lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu để khen thưởng về thành tích công tác hàng năm, Hội đồng thi đua khen thưởng Ban Quản lý KKT còn xem xét, đề nghị tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, trong các chuyên đề về cải cách hành chính, văn thư – lưu trữ; khen đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn KKT Nhơn Hội.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khu kinh tế đã ban hành Quy định về công tác khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc biểu dương, khen thưởng được thực hiện trong các kỳ sơ kết, tổng kết về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh gắn với tổng công tác xây dựng Đảng hàng năm của Đảng bộ Khu kinh tế.

Về công tác khen thưởng đối với doanh nghiệp, trong những năm qua cũng được quan tâm thực hiện tốt. Trong những năm qua, nhiều tập thể, cá nhân người lao động trong các doanh nghiệp KKT, KCN được khen thưởng ở nhiều hình thức, có cá nhân được tặng thưởng Huân chương lao động.

(Số liệu khen thưởng cụ thể được thể hiện ở bảng số liệu kèm theo)

4. Về tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng

Ban Quản lý KKT đã thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng cơ quan có từ 05 – 06 thành viên do đồng chí Trưởng ban làm Chủ tịch Hội đồng, các thành viên còn lại là đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCS HCM và Chánh Văn phòng Ban là Thư ký Hội đồng. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng được kiện toàn thường xuyên và phân công 01 công chức Văn phòng Ban trực tiếp theo dõi, đề xuất các vấn đề liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng của Ban.

Đối với các doanh nghiệp trong KKT, KCN Lãnh đạo Ban giao Phòng Quản lý doanh nghiệp thuộc Ban Quản lý KKT chịu trách nhiệm theo dõi, đề xuất các vấn đề liên quan. Hội đồng thi đua, khen thưởng đối với các doanh nghiệp được thành lập và kiện toàn hàng năm; đã ban hành Quy định về tiêu chuẩn, thang điểm xét thi đua khen thưởng đối với các doanh nghiệp trong KKT, KCN để làm cơ sở quản lý, điều hành trong công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với từng đối tượng. Mặt khác, thường xuyên theo dõi, hướng dẫn các doanh nghiệp tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng trong doanh nghiệp; kịp thời đề xuất, khen thưởng biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

IV. Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới

1. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến công chức, viên chức và người lao động về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 49-CT/TU ngày 13/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Luật Thi đua, khen thưởng và văn bản quy định về công tác thi đua, khen thưởng.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền, đoàn thể đối với công tác thi đua, khen thưởng. Đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, chủ động tham mưu đề xuất các biện pháp, giải pháp đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

3. Tiếp tục phát huy hiệu quả các phong trào thi đua trong toàn thể CBCCVC cơ quan; thực hiện đổi mới công tác thi đua cả về nội dung và hình thức, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua, trên cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, biện pháp phù hợp để phong trào thi đua có hiệu quả thiết thực; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến.

4. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí nâng cao trách nhiệm phục vụ của CBCCVC đối với nhà đầu tư và doanh nghiệp; thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự tại Khu kinh tế Nhơn Hội và các Khu công nghiệp;

5. Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng; Tăng cường bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng ở cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới về công tác thi đua, khen thưởng.

6. Tổ chức sơ kết, tổng kết kịp thời các phong trào thi đua. Trên cơ sở những kinh nghiệm và bài học đã được tổng kết, tiến hành phổ biến, giới thiệu để học tập, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong toàn cơ quan; đồng thời lựa chọn, bồi dưỡng các tập thể và cá nhân đủ tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị các cấp tặng thưởng các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng tương xứng với thành tích đạt được nhằm tạo động lực cho phong trào thi đua yêu nước phát triển.

Ban Quản lý KKT kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ (Ban TĐKT);
- Trưởng ban và các Phó Trưởng ban;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, CVP.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Phan Viết Hùng

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG TỪ NĂM 2016 – 2020
(Kèm theo Báo cáo số /BC-BQL ngày /6/2020 của Ban Quản lý KKT)

TT	Đối tượng được khen thưởng		Hình thức khen thưởng									
			Giấy khen	Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh	Cờ thi đua của UBND tỉnh	Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh	Cờ thi đua của Chính phủ	Bằng khen của TTCP	Huân chương lao động các hạng	Huân chương Độc lập các hạng	Huân chương Hồ Chí Minh	Huân chương Sao vàng
1	Tập thể	Phòng, ban thuộc Ban Quản lý KKT	36	6								
		Tập thể Ban Quản lý KKT	X	1	1		1					
2	Cá nhân	Cán bộ, chuyên viên, nhân viên Ban Quản lý KKT	140	23		2						
		Trưởng, phó phòng chuyên môn; Giám đốc, Phó Giám đốc đơn vị trực thuộc Ban Quản lý KKT	42	16		1		1				
		Phó Trưởng ban Ban Quản lý KKT	X	4				1				
Tổng số			218	50	1	3	1	2				

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG Ở CÁC DOANH NGHIỆP TỪ NĂM 2016 – 2020
(Kèm theo Báo cáo số /BC-BQL ngày /6/2020 của Ban Quản lý KKT)

TT	Đối tượng được khen thưởng		Hình thức khen thưởng								
			Giấy khen	Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể TW	Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể TW	Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể TW	Bằng khen của TTCP	Huân chương lao động các hạng	Huân chương Độc lập các hạng	Huân chương Hồ Chí Minh	Huân chương Sao vàng
1	Tập thể	Tổ, đội sản xuất									
		Xí nghiệp, phòng, ban, phân xưởng	42								
		Công ty, doanh nghiệp		11	10		02				
		Tổng công ty, doanh nghiệp trực thuộc									
2	Cá nhân	Công nhân, người lao động, người trực tiếp sản xuất, công tác (bao gồm tổ trưởng, đội trưởng, trưởng ca, trưởng kíp sản xuất...)	125	16							
		Trưởng, Phó phòng, Lãnh đạo Xí nghiệp của Công ty trực thuộc trở lên	47	24	02			01			
Tổng số			214	51	12		02	01			

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CÁC CẤP
(Kèm theo Báo cáo số /BC-BQL ngày /6/2020 của Ban Quản lý KKT)

Đơn vị	Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và tương đương					Năm công tác
	Số lượng	Nam	Nữ	Trình độ		
				ĐH	CD	
Ban Quản lý KKT	03	1	2	03		Trên 05 năm